

Tết đoàn viên trên quê hương xã Xuân Lộc

22:37 19/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Phát huy truyền thống tốt đẹp và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, chia sẻ yêu thương của dân tộc Việt Nam. Ngày 19/1/2025, tại xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Người Làm Báo đã thực hiện chương trình “Tết đoàn viên - Xuân Ất Tỵ 2025”, trao tặng 254 phần quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Xuân Lộc nói chung và thôn Đông Thịnh nói riêng. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Những phần quà giúp bà con miền quê thêm niềm vui đón Tết cổ truyền ấm áp, sum vầy và hạnh phúc.



TS, nhà báo Trần Thị Lan, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo phát biểu tại chương trình

Tết đến, xuân về là dịp lễ truyền thống quan trọng của người Việt Nam, là thời khắc mọi gia đình được sum họp, quây quần bên nhau, dù bất kỳ ai đang đi xa thì đến những ngày này đều mong

ngóng, háo hức được quay trở về bên gia đình để đón Tết "dù đi đâu ai cũng nhớ, về chung vui bên gia đình". Hòa chung không khí ấy, đâu đó vẫn còn có nơi và nhiều mảnh đời bất hạnh, hoàn cảnh khó khăn, chưa có một cái Tết ấm áp, đủ đầy. Chính vì vậy, chương trình "Tết đoàn viên" là một nghĩa cử cao đẹp, có giá trị nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng.



Ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc phát biểu

Thay mặt lãnh đạo xã Xuân Lộc, ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã gửi lời tri ân chân thành sâu sắc đến Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Người Làm Báo cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đóng góp tinh thần, vật chất để bà con trên quê hương Xuân Lộc được đón một cái Tết thật ý nghĩa, vui tươi, đầm ấm, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống nhân dịp năm mới đang đến gần.



TS, nhà báo Trần Thị Lan, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo và ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc trao tặng những phần quà Tết đến người dân thôn Đông Thịnh, xã Xuân Lộc

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Văn Hải nhấn mạnh, việc làm cao đẹp và hết sức ý nghĩa này của một cơ quan báo chí lần đầu được diễn ra trên quê hương Xuân Lộc sẽ là nguồn động lực tích cực lan tỏa đến toàn thể các cá nhân, doanh nghiệp nói chung và những người con của địa phương đã phát triển và thành đạt trên mọi miền đất nước hướng về quê hương, cùng chung tay sẻ chia khó khăn để góp phần xây dựng mảnh đất nơi sinh ra, lớn lên của mình ngày càng đẹp tươi và phát triển.



Ông Đỗ Huy Bằng, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (đứng giữa) trao tặng quà Tết cho bà con

Thông qua chương trình này cũng là dịp Tiến sĩ, nhà báo Trần Thị Lan, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo bày tỏ tấm lòng tri ân với quê hương, hướng về cội nguồn, thể hiện sự yêu thương, lòng kính trọng nơi sinh ra và lớn lên của mình, mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng không thể nào quên và như lời nhắc nhở "*Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi/Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người*".



TS, nhà báo Trần Thị Lan cũng trao tặng người dân thôn Đông Thịnh, xã Xuân Lộc một chiếc tivi LG 65 inch

Thay mặt Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Người Làm Báo, Tiến sĩ, nhà báo Trần Thị Lan, Quyền Tổng Biên tập gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc, xã Xuân Lộc, các ông, bà trưởng thôn và các cá nhân, doanh nghiệp đã đến dự, đồng hành cùng chương trình. Nhân dịp Tết đến xuân về, Tiến sĩ, nhà báo Trần Thị Lan cũng gửi tới toàn thể bà con, các đồng chí lãnh đạo, các cá nhân và doanh nghiệp lời chúc mừng năm mới sức khỏe, bình an, yêu thương và đoàn kết.

Một số hình ảnh và hoạt động tại chương trình:



Nhà báo Nguyễn Văn Thắng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo cùng ông Đỗ Huy Bằng,
Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc trao tặng quà Tết cho bà con



Bà con vui mừng và xúc động khi được nhận những món quà Tết của chương trình









Các bà các chị đội dân vũ của thôn Đông Thịnh biểu diễn chào mừng chương trình

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/tet-doan-vien-tren-que-huong-xa-xuan-loc>